



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

มติชน

วันที่

๒๗

เดือน

มี.ค.

พ.ศ.

๖๑

หน้า

๗

กรมพัฒนาที่ดิน เอ็น MOU พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวภัทราภรณ์ ไส้เจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายใน และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
3. การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
4. การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ และ
5. การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ยังแบ่งออกเป็นมาตรการการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยในด้านต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนามาตรฐานดิจิทัล

ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ในเรื่องของการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ กรมพัฒนาที่ดินและกรมการปกครอง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOU) จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และ 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการซึ่งจะมีการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลตัวบุคคลผู้ขอรับบริการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเตรียมสำเนาเอกสารต่างๆ และป้องกันการสวมสิทธิ์ในการขอรับบริการจากภาครัฐ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินจะได้รับประโยชน์ ในการปฏิบัติ

ตามภารกิจในการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน การดำเนินงานนโยบายภาครัฐที่สำคัญในด้านการพัฒนาที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวม และการสร้างฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นเลขดัชนีในการจัดเก็บ โดยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารในการติดต่อขอรับบริการ ภายใต้ระบบการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับบริการโดยใช้บัตร Smart Card และระบบฐานข้อมูลประชาชนกลางที่มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม โทร.๑๒๒๕